

Số: /KH-TTYT

Sìn Hồ, ngày tháng 2 năm 2022

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022**

Thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Y tế Lai Châu, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phổ biến giáo dục Pháp luật như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản của Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các bộ phận trực thuộc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động đoàn viên thuộc các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu của ngành.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật công dân.

2 Yêu cầu.

Bám sát Chương trình kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

Thường xuyên triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung cụ thể, hình thức phù hợp thiết thực, tập trung vào công tác kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực hiệu quả.

Triển khai sâu rộng, toàn diện đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến giáo dục pháp luật nhân rộng các mô hình, cách làm mới hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

Cán bộ công chức, viên chức toàn đơn vị tiếp thu các nội dung và thực hiện nội dung của kế hoạch nghiêm túc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP QUÁN TRIỆT.

1. Nội dung:

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều người đã chủ động ý thức tự cách ly để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có không ít người còn chủ quan, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng chống dịch Covid-19. Do đó Trung tâm Y tế đề nghị các bộ phận, cán bộ, viên chức, người lao động cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Các bộ phận trực thuộc TTYT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Sở Y tế và của huyện, cần chú trọng quán triệt và phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động trong bộ phận tự giác tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai là: Hướng dẫn người bệnh, người dân đến khám bệnh thực hiện đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo sự chỉ đạo của cấp trên các cấp trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Ba là:

- Triển khai và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ Thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

- Phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Bộ luật hình sự, Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật dược 2016 và các văn bản qu định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật và bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm đồng thời thông tin đầy đủ kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch cho toàn thể viên chức người lao động trong bộ phận được kịp thời đầy đủ.

Bốn là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trọng tâm là các lĩnh vực Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai đồng thời phổ biến kịp thời các quy định, chính sách mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống, tác hại của rượu, bia gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình hiện nay.

2. Thời gian tiến hành:

- Trong năm 2022. Trọng tâm trong quý II, III.

3. Phương pháp tổ chức quán triệt:

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức, quán triệt và tuyên truyền các quy định về pháp luật, đơn vị chú trọng sử dụng và phát huy vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền đặc biệt là trang Web của đơn vị. Thực hiện cách thức phù hợp và hiệu quả, bảo đảm giãn cách đúng quy định theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, huyện và của Sở Y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các bộ phận trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.

2. Giao phòng tổ chức làm đầu mối tham mưu giúp Trung tâm Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp; tổng hợp báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định.

Chủ trì xây dựng kinh phí thực hiện (*nếu có*)

3. Các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm công tác phổ biến, quán triệt các văn bản thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc TTYT.
- Lưu TCHC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Việt Bắc